

**บัญชีแสดงผลการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาแล้ว
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๗ ราย**

ลำดับที่	ผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๑	นักศึกษา	<p>๑. สำเนาหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาผู้แทนราษฎร และเอกสารประกอบทั้งหมด</p> <p>๒. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓</p> <p>๓. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการธิการ ที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๔. สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวุฒิสภา และข้อสังเกตของวุฒิสภา (หากมี) จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p>	เพื่อนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษา	<p>อนุญาต</p> <p>๑. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ แผ่น</p> <p>๒. สำเนาบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จำนวน ๒ ครั้ง จำนวน ๘ แผ่น</p> <p>๓. สำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๓๖ แผ่น</p> <p>เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ไม่มีถ้อยคำใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ตามมติคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑</p>

ลำดับที่	ผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๑	(ต่อ)	๕. สำเนาหนังสือแจ้งข้อสังเกตของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๖. สำเนาหนังสือซึ่งหน่วยงานที่ได้รับข้อสังเกตตอบกลับมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร		
๒	บุคคลทั่วไป	๑. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของกฎหมายกัญชา และยาเสพติดประเภท ๕ ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย	อนุญาต ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของกฎหมายกัญชา และยาเสพติดประเภท ๕ ๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๔. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒ แผ่น

ลำดับที่	ผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๓	นักศึกษา	รายงานการประชุมคำอภิปรายกระทู้ถาม ที่สื่อแสดงถึงปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องมีมาตรา ๑๕๐ ทวิวรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		อนุญาต อนุญาตข้อมูลตามที่สำนักวิชาการส่งมาจำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ แผ่น เนื่องจาก ข้อมูลดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕
๔	หน่วยงานราชการ	ขอทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและตำรวจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศชุดนายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นประธาน เรื่อง การพิจารณาญัตติการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่ไม่เป็นธรรม เป็นอย่างไรและภายหลังจากนั้นได้มีการปฏิรูประบบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ หรือไม่ อย่างไร	เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้นำไปประกอบสำนวนการสอบสวน ในรูปแบบเอกสาร	อนุญาต ข้อมูลรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง การวางแผนมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากรายงานฉบับดังกล่าวไม่เข้าลักษณะข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาแล้ว อีกทั้งได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/drive_law/download/article/article_20160623145845.pdf

ลำดับที่	ผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๕	บุคคลทั่วไป	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทุกครั้งที่ประชุม ในรูปแบบสำเนาแผ่นซีดี</p>	<p>เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เจตนารมณ์ของกฎหมายและ ข้อพิจารณาต่าง ๆ ของคณะกรรมการ ที่มีส่วนในการร่างกฎหมาย เพื่อประกอบการสืบค้นประเด็น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>อนุญาต สำเนารายงานการประชุม คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖) จำนวน ๑๘ ครั้ง ในรูปแบบแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่มีลักษณะ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>
๖	บุคคลทั่วไป	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมาย ยาเสพติด พ.ศ.</p>	<p>เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน การศึกษาเพื่อขอปรับโทษกับศาล</p>	<p>อนุญาต ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. และร่างประมวล กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผย บนเว็บไซต์รัฐสภาและมีการเผยแพร่ เป็นการทั่วไป</p>

ลำดับที่	ผู้ขอข้อมูล	ข้อมูลที่ขอ	วัตถุประสงค์ที่ขอ	ผลการพิจารณา
๗	บุคคลในวงงานรัฐสภา	<p>๑. สำเนารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา</p> <p>๒. สำเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา</p>	<p>เพื่อนำไปใช้เป็นพยาน หลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับความเสียหายจากการอภิปรายในช่วงเวลาดังกล่าว</p>	<p>อนุญาต</p> <p>๑. สำเนารายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา) จำนวน ๑๓ แผ่น</p> <p>๒. สำเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา) โดยบรรจุลงในแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น</p> <p>เนื่องจากผู้ขอข้อมูลได้ทำหน้าที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สภาพิจารณาและเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง</p>